

“ท่าเรือประจวบ” เพยพลประกอบการไตรมาสแรกกำไรเจียด 55 ล้านบาท ชี้ปัจจัยหลักความต้องการเหล็กในประเทศเพิ่มขึ้น



บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขนน้ำสูงสุดถึง 110,000 DWT นับเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กในการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กด้วยต้นทุนการขนส่งที่ต่ำและแข่งขันได้ในปี 2556 นี้บริษัทฯ มีแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจที่หลากหลายขึ้น โดยเพิ่มรายได้นอกกลุ่มบริษัทฯ ให้มากขึ้น มีการลงทุนใหม่ๆ ที่เป็นพื้นฐานเพื่อความแข็งแกร่งในอนาคต และเพิ่มศักยภาพของการให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

“ท่าเรือประจวบ” หรือ พีพีซี เหยยไตรมาสแรก ปี 2556 มีกำไรสุทธิเกือบ 55 ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อนถึง 45% เหยยปริมาณวัตถุดิบแหล่งแท่งแบน (Slab) จากบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด หรือ เอสเอสไอ ยูเค เพิ่มขึ้น ชี้ปัจจัยหลักความต้องการวัตถุดิบเหล็กและการขนส่งนำเข้า-ส่งออกขยายตัว คาดทั้งปีมีเรือสินค้าเข้าเทียบท่าแตะ 2.5 ล้านตัน

“ทำเรือประจวบ” รับมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) ได้ร่วมมือทางวิชาการกับ Institut De La Corrosion SAS ประเทศฝรั่งเศส ในโครงการศึกษาความรุนแรงของสภาวะบรรยากาศที่มีผลต่อการกัดกร่อนของวัสดุโลหะและโลหะเคลือบ และเล็งเห็นว่าพื้นที่ของบริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด มีความเหมาะสมในการศึกษาสภาพบรรยากาศชายทะเลที่มีผลกระทบต่อวัสดุและวัสดุเคลือบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวัสดุใหม่ และวิธีการป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุ อันจะเป็นการลดการสูญเสียเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ ซึ่งนับเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญของภาคการผลิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม



คุณถาวร คณานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด กล่าวว่า เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้อนุเคราะห์พื้นที่ทำเรือพร้อมอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทดลองติดตั้งอาคารจำลอง และแผงทดสอบที่ใช้วัสดุโลหะและอุปกรณ์เก็บปริมาณคลอไรด์ไอออนในบรรยากาศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและวิธีป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ Institut De La Corrosion SAS ประเทศฝรั่งเศส คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านบาท

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ทางสถาบันฯ โดย ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นายถาวร คณานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสถาบันฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันก่อน